



นาทีกี่ 17 โอสถสภาก็น่าจะได้ประตูตีเสมออีกครั้งจากการเปิดบอลยาวจากแดนกลางให้กับคาคาโน่กองหลังที่ขึ้นมาหลุดกับดักล้ำหน้าของกองหลัง เชียงราย เข้าไปโหม่งกลับหลังแต่ยังเป็นอาทิตย์ ธนุศรอีกครั้งที่ตีบอลพ้นเขตอันตรายไปได้

หลังจากนั้นทั้งสองทีมพละกันรุกและรับอย่างสนุกแต่ไปพลาดในจังหวะสุดท้ายกันหมดจึงยังไม่มีประตูเพิ่ม เกมดำเนินมาถึงนาทีกี่ 36 เชียงราย ได้ลุ้นประตูที่ 2 จากการต่อบอลกันอย่างสวยงามหน้ากรอบเขตโทษเป็นเรอัลโต้ อัสซัมเซา ไหลบอลคืนกลับหลังมาให้ยูเลียน ดาซิลวา ชัดเต็มข้อแต่บอลข้ามคานออกหลังไปไม่ได้ ลุ้น หลังจากนั้นไม่มีทีมใดยิงประตูเพิ่มได้จบครึ่งแรก เชียงราย อยู่ในเต็ดนำ โอสถสภ่าเอ็ม150 สระบุรี 1-0

เริ่มครึ่งหลังทั้งสองทีมยังเปิดเกมรุกแลกกันอย่างสนุก เกมดำเนินมาถึงนาทีกี่ 50 กองเชียร์กว้างโซ่งก็ได้เฮกันลุ้นสนามอีกครั้งจากจังหวะที่เชียงรายวางบอลยาวจากกลางสนามมาให้เรอห์นโด อัสซุนเซา ที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงแวกกองหลังของโอสถสภ่าเข้าไปยิงจุดตาข่ายอย่างสวยงาม เชียงราย อยู่ในเต็ดขึ้นนำ

2-0

หลังจากโอสถสภ่าเสียประตูที่ 2 ก็เปิดเกมโหมบุกอย่างหนักและเกือบได้ประตูตีไข่แตกจากการขึ้นบอลมาทางริมเส้นของยูยุนที่ลากไปเกือบสุดเส้นหลังก่อนจะเปิดเข้ากลางมาให้ราซาร์สคูมบี้ที่ขึ้นโขกโล่งๆ แต่บอลกับไปชนคานแดงลงพื้นก่อนจะมาเข้ามือของอาทิตย์ ธนุศร ผู้รักษาประตูเชียงราย โอสถสภ่าพลาดโอกาสตีไข่แตกไปอย่างน่าเสียดาย

เกมเปิดแลกกันอย่างสนุกในนาทีกี่76 เชียงรายเกือบได้ลูกที่ 3 จากจังหวะเปิดบอลจากริมเส้นของรัฐพล อัจฉรงค์ที่ลงมาเป็นตัวสำรองให้วสัน นาทะสัน เข้าไปยิงโล่งๆแต่ไลน์แมนยกธงไปก่อน

อันดับของทีมเป็นที่น่าพอใจและอยู่ในอันดับที่ดีและห่างไกลจากการตกชั้น ซึ่งการพบกับทีมพืทยาเราต้องทำงานกันต่อไป ส่วนการพบกับสโมสรบุรีรัมย์ พีอีเอ ทีมแชมป์ก่อนจบฤดูกาลของฟุตบอลรายการนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่หนัก แต่เนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันไม่ชัดเจนทำให้ตนเองทำงานลำบากและต้องมาดูเป็นเกมต่อเกมซึ่งจะพยายามทำให้ดีที่สุด

ไฟโรจน์ บวรรัตนดิลก เฮดโค้ชสโมสรโอสถสภ่าเอ็ม150 สระบุรี กล่าวว่า เกมในวันนี้ต้องขอชมผู้เล่นทั้งสองทีม หากจะดำเนินาจะดำเนินสภาพสนาม ทีมของเราอลโทรลลูตรงกลางไม่ได้และทีมเชียงราย อยู่ในเต็ดก็กดดันกลางสนาม กลายเป็นว่าบอลตรงกลางไม่สามารถคอนโทรลได้ทั้งคู่ เมื่อจับบอลได้ก็ต้องรีบเปลี่ยนพื้นที่ ซึ่งหากใครวิ่งไล่บอลได้ดีกว่ามีจังหวะทำได้ก็ได้ประตู จังหวะการทำประตูของทีมโอสถสภ่าก็มีเยอะน่าจะเป็นผู้ชนะ แต่มีตัวแปรอื่นที่กทำให้ผลการแข่งขันออกมาเช่นนี้ ตนเองไม่โทษผู้เล่นของทีมเพราะต้องเจอความกดดันหลายๆอย่าง อย่างเรื่องกรรมการ ที่ผ่านมาตนเองเคยตำหนิผู้เล่นว่ามาเตะที่สนามแม่ฟ้าหลวงไม่ต้องกลัวกรรมการ หากคิดเรื่องกรรมการสมารถก็หมดไปกว่าครึ่งแล้ว แต่ดูแล้วลูกทีมของตนก็คิดเรื่องนี้อยู่เพราะภาพมันฟ้อง ก็ขอฝากด้วยผมไม่รู้จักฝากใคร หากท่านอยากเป็นผู้ชนะที่ดีก็ต้องชนะทั้งใจตัวเองและชนะใจคู่ต่อสู้ด้วย วันนี้ผมยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อทีมเชียงราย อยู่ในเต็ดเหมือนออกไปแพ้ทีมอย่างบุรีรัมย์ พีอีเอ หรือชลบุรี แต่ก็ขอชมว่าทีมเชียงราย อยู่ในเต็ดมาดีในแง่ผู้เล่นและโค้ช แต่อย่างอื่นไม่ยอมรับ ส่วนอันดับสถานการณ์ยังอยู่ 1 ใน 4 เพราะ บางกอง

กล้าย เอฟซี แพ้เช่นกันทำให้ยังมีหวัง และหลายทีมในอันดับ 4- 8 มีลุ้นกันเยอะ